

มติที่ประชุมโดยย่อ  
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  
วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ ชั้น ๙  
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒  
กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และปฏิทินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วาระที่ ๑.๒.๒ สถิติการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนและรายงานการสำรวจสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบสถิติการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน และรายงานการสำรวจสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน
วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง โครงการ “วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม”	ที่ประชุมรับทราบและมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมหา รือนายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สำหรับวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ แห่ง
วาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยแก้ไขดังนี้ ในหน้าที่ ๒๒ บรรทัดที่ ๓๘ ข้อความเดิม “แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ ซึ่งจะจัดกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา และจะเป็นแผนที่ต้องกำหนดให้” แก้ไขเป็น “แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ ซึ่งจะมีการ ทบทวนการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาใหม่และคาดว่าจะกำหนดให้”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง การแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายนำชัย กฤษณาสกุล ปฏิบัติหน้าที่รักษา ราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อครบวาระในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตุลต่อไป
วาระที่ ๔.๒ การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน แพร่	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งนายอุบลศักดิ์ ชิดสร้อย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนดเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามเสนอไป พลางก่อน พร้อมทั้งให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับข้อเสนอแนะจากที่ ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยอาศัยบทเฉพาะกาล มาตรา ๕๖ ของพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่ ๔.๔ เรื่อง การประชุมเพื่อกำหนดนโยบายและ ทิศทางการดำเนินงานของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการ ดำเนินงานของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพ หรือปริมณฑล พร้อมทั้งให้ มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ด้วย

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง การปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน	<ol style="list-style-type: none"><li>๑. ที่ประชุมเห็นชอบหลักการในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ทั้ง ๓ ฉบับ โดยให้คณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนนำข้อเสนอแนะ และมติของสภาสถาบันไปปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ทั้ง ๓ ฉบับ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วแจ้งเวียนกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามประกาศใช้ต่อไป</li><li>๒. เห็นสมควรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการออกประกาศให้วิทยาลัยชุมชนจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่มีศักยภาพในการดำเนินงานร่วมกับวิทยาลัยชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ ของวิทยาลัยชุมชน</li></ol>
วาระที่ ๔.๖ เรื่อง การเสนอขออนุมัติหลักสูตร ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีสารสนเทศ	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนสงขลาสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป</li><li>๒. ให้ความเห็นชอบให้วิทยาลัยชุมชนอื่นสามารถนำหลักสูตรดังกล่าวไปใช้จัดการศึกษาได้โดยปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของแต่ละวิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ชื่อหลักสูตร ชื่อประกาศนียบัตร โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตต่อชั่วโมง และคำอธิบายรายวิชา</li></ol>
นางสาวรัชันต์ ไชยสุวรรณ นางสาวพุทธชาติ วัฒนวิมลกร ผู้จัดทำมติย่อการประชุม	นางสาววนิดา สุภัทรกุล ผู้ตรวจมติย่อการประชุม